

ทุ่ม3.7พันล.ขุนโคเนื้อสร้างชาติ

● ดึง2แสนครัวเรือนเลี้ยงส่งขายจีน

● ลุ้น'เฉลิมชัย'ชงกรม.อนุมัติ17ก.ย.

'ประภัตร'เล็งของบ 3.7 พันล้านบาท เดินหน้าโครงการโคเนื้อสร้างชาติ หนุนแก้ปัญหาความยากจนเกษตรกร ตั้งเป้าเข้าร่วม 2 แสนครัวเรือน โคเนื้อ 1 ล้านตัว เลี้ยง 4 เดือน ส่งขายตลาดจีน พร้อมเสนอ'เฉลิมชัย'ไฟเขียว ลุ้นชง กรม.อนุมัติ 17 ก.ย.นี้

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับแกนนำกลุ่มเกษตรกรภาคอีสาน ที่นำเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อกว่า 1,000 คนเข้าพบฯ จากข้อเรียกร้องของเกษตรกรที่ต้องการใช้ช่วยส่งเสริมอาชีพในช่วงฤดูแล้งเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเบื้องต้นได้เสนอโครงการโคเนื้อสร้างชาติ โดยตั้งเป้าหมายเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 200,000 ครัวเรือน โคเนื้อที่เข้าร่วมโครงการ 1 ล้านตัว ครัวเรือนละ 5 ตัว โดยกำหนดระยะเวลาเลี้ยงโคเนื้อ 4 เดือน เพื่อส่งขายตลาดจีนกว่า 138 แห่ง ทั้งนี้ ได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ในการปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินกู้ครัวเรือนละ 2 แสนบาท ดอกเบี้ยไม่เกิน 1% ส่วนดอกเบี้ยที่เหลือรัฐบาลจะเป็นผู้ชดเชยให้ทั้งหมด โดยได้เตรียมเสนอขอขบประมาณสำหรับโครงการนี้ไว้ที่ 3,720 ล้านบาท

"ผมได้เสนอโครงการโคเนื้อกับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งก็มีท่าทีที่เห็นด้วยและสั่งการให้เตรียมเสนอข้อมูล คาดว่าจะนำเรื่องเสนอให้รัฐมนตรีว่าการเขื่อนอนุมัติโครงการได้ในวันที่ 12 กันยายน 2562 แต่จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 17 กันยายน 2562 เลยหรือไม่นั้น ต้องขึ้นอยู่กับพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการต่อไป ซึ่งเบื้องต้นได้ตั้งเป้าการดำเนินโครงการระยะแรกเกษตรกรเข้าร่วม 1 แสนครัวเรือน โคเนื้อ 5 แสนตัว ครอบคลุมเงินกู้ 5 พันล้านบาท และมีการประกันรายได้ในการเลี้ยงโคเนื้อ 400 บาทต่อตัว ซึ่งคาดว่าจะเริ่มโครงการเฟสแรกในช่วงเดือนตุลาคมนี้ จึงอยากขอให้มีการเสนอเรื่องเข้า ครม.โดยเร็วที่สุด" นายประภัตรกล่าว

นายประภัตรกล่าวอีกว่า นอกจากนีโครงการดังกล่าวยังได้ดูแลครอบคลุมไปถึงเรื่อง

อาหารสัตว์ รัฐบาลจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการผลิตอาหารสัตว์ 70% และให้เกษตรกรร่วมมีส่วนร่วม 30% โดยเกษตรกรจะต้องมีการรวมกลุ่มเพื่อขอกู้เงินกับ ธ.ก.ส.ร้อยละ 4 บาท ซึ่งรัฐจะช่วยลดภาระให้เหลือจากจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 1 บาทเท่านั้น นอกจากนี้ยังได้ความร่วมมือจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในการขุดเจาะบาดในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 2,000 บ่อ โดย 1 บ่อ สามารถปลูกหญ้าเพื่อการเลี้ยงสัตว์ได้ 1 ล้านไร่

นายประภัตรกล่าวว่า ส่วนในเรื่องของตลาดรองรับ ขณะนี้มีเอกชนจีนสนใจเช่นสัญญาร่วมกับไทย เพราะตลาดจีนมีความต้องการซื้อโคมีชีวิต 2-3 พันตัวต่อวัน โดยให้ราคา 100 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อไปป้อนโรงงานแปรรูปเนื้อของจีนที่เมืองลิบสองปันนาซึ่งมีกำลังการผลิตเนื้อวัว 10 ล้านตันต่อปี โดยครั้งนี้จะให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการหาลูกโคพร้อมที่จะขุน อายุ 1-2 ปี น้ำหนัก 250 กิโลกรัม ร่วมกับกรมปศุสัตว์ เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าโครงการนี้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส หากกระทรวงสามารถขับเคลื่อนโครงการนี้ได้สำเร็จตามที่ตั้งเป้าไว้ จะช่วยให้เกษตรกรได้กำไรจากการขายโคเนื้อ 8,000 บาทต่อตัว